
Fundargerð	  ræktunarstjórnar	  28.	  nóvember	  2018	  
	  
Mættir	  eru:	  Erla	  Heiðrún	  Benediktsdóttir,	  Guðrún	  Rakel	  Svandísardóttir,	  Kristján	  
Smári	  Kristjánsson,	  Þórhallur	  Atlason	  og	  Sigrún	  Guðlaugardóttir.	  	  
	  

1) Fundur	  settur	  og	  farið	  yfir	  síðustu	  fundargerð.	  	  
	  

2) Heimasíðan:	  umræður	  um	  viðburðardagatal.	  
	  

3) Blíðubakkahús:	  opnar	  æfingar	  hafa	  gengið	  ágætlega,	  alltaf	  einhverjir	  sem	  
hafa	  mætt.	  Sýningaþjálfanir	  hafa	  gengið	  mjög	  vel,	  en	  fyrir	  febrúarsýningu	  
vantar	  þjálfara.	  Panta	  húsið	  fyrir	  jan-‐mars	  2019.	  	  

	  
4) Dagskrá	  2019	  samþykkt	  af	  stjórn	  HRFÍ.	  	  

	  
5) Nýjir	  titlar	  fyrir	  veiðipróf	  verða	  kynntir	  á	  ársfundi.	  	  

	  
6) Ábending	  um	  gamlan	  texta	  á	  heimasíðu	  deildarinnar.	  Þarf	  að	  lagfæra.	  	  

	  
7) Fengum	  fyrirspurn	  hvort	  ætti	  að	  gera	  kröfu	  um	  ath	  á	  EIC	  í	  hundum	  fyrir	  

pörun.	  Á	  að	  ath.	  hvernig	  aðrir	  retriever	  klúbbar	  í	  nágrannalöndunum	  hafa	  
þetta.	  	  	  

	  
8) Augnvottorð,	  hrein	  +	  ath	  má	  fara	  á	  rakkalista.	  	  

	  
9) Tilkynning	  á	  nýjum	  veiðiprófsdómurum	  hjá	  HRFÍ.	  	  

	  
10) Tillaga	  að	  námskeiði.	  Haft	  verður	  samband	  við	  veiðinefnd.	  	  

	  
	  

11) Önnur	  mál:	  	  
a. Á	  næsta	  ársfundi	  deildarinnar	  verða	  fjögur	  sæti	  laus	  til	  stjórnar,	  þrjú	  

til	  tveggja	  ára	  og	  eitt	  til	  eins	  árs.	  Þrír	  af	  sitjandi	  stjórnendum	  hafa	  
ákveðið	  að	  gefa	  ekki	  kost	  á	  sér,	  einn	  óákveðinn.	  	  

	  
F.h.	  Ræktunarstjórnar,	  Guðrún	  Rakel	  Svandísardóttir	  


